

เก่งกาจ หมั่นพัฒนา

ถนนพญาไท

กรุงเทพฯ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ไพศาล รักงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท ซีค เทคโนโลยี จำกัด

ถนนสาทรใต้

กรุงเทพฯ

เรียน คุณไพศาล รักงาน

ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสส่งใบสมัครงานสำหรับโปรแกรมฝึกงานกับบริษัท ซีค เทคโนโลยี จำกัด

ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ผมเชื่อว่าผมมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนี้ ซึ่งตรงกับความต้องการของ บริษัท ซีค เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี ในส่วนการเรียนรู้ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผมจะภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง หากได้มีโอกาสร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้านนี้กับทางบริษัท

ผมมีผลคะแนนที่น่าพึงพอใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถนำมาสร้างคุณค่าให้กับทีมของท่านได้ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของกลุ่ม ผมและทีมงานได้เลือกพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานโดยระบบอัตโนมัติสำหรับการดำเนินงานของห้องสมุดในมหาวิทยาลัย โดยสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการดำเนินงานได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ถือเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยห้องสมุดยังพิจารณาถึงการนำโปรแกรมไปปรับใช้ในวงกว้างมากขึ้นด้วย

ผมเคยมีประสบการณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม IT ของมหาวิทยาลัย และช่วยดูแลจัดการหลาย ๆ โปรเจกต์ และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มนักเรียนและฝ่ายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่น ๆ ผมเคยเป็นอาสาสมัครขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและคอยให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งผมทราบว่าองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรม CSR กับ UN ในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมต้องการร่วมงานกับบริษัท

ผมเชื่อว่าผมจะเป็นพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มความสามารถ เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และน่าเชื่อถือ สำหรับองค์กร ผมมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้านเทคโนโลยีมาตลอด และเชื่อว่าทักษะของผมพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกับองค์กรของท่านผ่านโปรแกรมการฝึกงานนี้ ซึ่งจะทำให้ผมได้รับประสบการณ์และพัฒนาต่อไปได้อีกขั้น

ทั้งนี้ ผมได้แนบเรซูเม่มาพร้อมกันด้วย ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้เปิดโอกาสให้ผมได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนการสัมภาษณ์งานต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อผมได้ที่ <หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก> หรือทางอีเมล <อีเมล> ผมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการพิจารณาจดหมายสมัครงานของผมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

เก่งกาจ หมั่นพัฒนา